



ปีที่ 42 ฉบับที่ 20 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ม.ราชภัฏนครฯ จัดอบรมอาจารย์ด้านการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้สัมภาษณ์ว่า การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานนวัตกรรม และเป็นการปลูกฝังคุณค่าวิถีแห่งวัฒนธรรมวิจัยให้กับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพราะเนื่องจากปัจจุบันคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังมีผลงานด้านการวิจัย และผลงานทางวิชาการน้อย ประสบการณ์ในการวิจัยของคณาจารย์บางส่วนยังมีน้อย จำเป็นต้องมีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่ดี การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อไป

การอบรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 ลงทะเบียน กล่าวรายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โดย ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยอธิการบดี เวลา 09.30 – 10.30 น. เป็นบรรยายเรื่อง “กระบวนการจัดการความรู้” วิทยากร ดร.ไกรเดช ไกรสกุล เวลา 10.45 – 16.30 น. ปฏิบัติการจัดการความรู้ การพัฒนาโจทย์วิจัยอย่างมืออาชีพ และการนำเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ส่วนในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เริ่มเวลา 08.30 – 14.45 น. ปฏิบัติการจัดการความรู้ ในเรื่องการพัฒนาโจทย์วิจัยอย่างมืออาชีพ และการเสนอบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ เวลา 15.00 – 16.00 น. เป็นการสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และเวลา 16.00 – 16.30 น. พิธีปิด

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ และสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเสร็จสิ้นลงไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลจำนวนผู้เข้าสอบพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

จำนวนผู้เข้าสอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำแนกตามช่วงคะแนน

คะแนน (ร้อยละ)	รวม (คน)
75 ขึ้นไป	33
60 – 74	24
50 – 59	11
ต่ำกว่า 50	27
ขาดสอบ	25
รวม	120

จำนวนผู้เข้าสอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามช่วงคะแนน

คะแนน (ร้อยละ)	รวม (คน)
75 ขึ้นไป	2
60 – 74	27
50 – 59	98
ต่ำกว่า 50	187
ขาดสอบ	71
รวม	385



เอกสารประชาสัมพันธ์



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ ต.ท่าบ่อ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 Tel,Fax 075-8098 13
Pr_nstru@hotmail.com



ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2556 กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมบุคลากร วิทยากรโดย ผศ.นิรัตน์ จรจิตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิคีตะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเส็ง

เพื่อเตรียมการประมวลความต้องการ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆก่อนจะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี รศ.วิมล คำศรี ผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี จึงได้ขออนุญาตเข้ารับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร และหัวหน้าสำนักงานคณบดี สามคณะแรกที่มีการพบปะพูดคุยผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คือ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

ส่วนวันนี้ 10 กรกฎาคม นี้ ไปพบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเวลา 09.00-11.00 น. และโรงเรียนสาธิตฯ เวลา 13.30 -16.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม ไปที่บัณฑิตวิทยาลัย เวลา 09.00-11.00 น. ปิดท้ายที่คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 09.00-11.00 น. สภาพปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะทั้งหมดที่จะได้รับ จะเป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้มีความก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์และปณิธานที่ รศ.วิมล คำศรี ผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ในเดือนกรกฎาคมนี้ในระดับสำนักและสถาบันได้เริ่มแล้วเมื่อวานนี้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย เป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมทีมกรรมการประเมินประกอบด้วย ผศ.ดร.ศุภวรรณ หรหมเพรา ดร.ปรีชา สามัคคี อาจารย์กฤษมา ใจสบาย อาจารย์สอวางเนตร ทินนาม และคุณทัศนีย์ พาเจริญ ขอให้ผลการประเมินฯ ผ่านฉลุยนะค่ะ

คิวถัดไปวันที่ 12 กรกฎาคม นี้ มีการประเมินที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผศ.โนรี ใจใส เป็นประธานกรรมการประเมิน เสร็จจากสำนักวิทยบริการฯ ผศ.โนรี ใจใส มีคิวประเมินฯ ต่อที่คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม นี้ มหาชัยสารขอส่งแรงใจให้ทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ผ่านสำเร็จไปด้วยดี

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้เจียบเหงมาหลายเพลา น่าจะกลับมามีสีสันอีกครั้ง เมื่อมีประกาศรับเลือกตั้งนายกสโมสรฯออกมา โดย เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และขณะนี้ก็มีผู้เสนอตัวขึ้นอาสาอุทิศตนเพื่อสโมสรฯสมัครเข้ารับการเลือกตั้งแล้ว 1 ท่าน คือ รศ.ดร.วิจิต สุวรรณโนภาส ส่วนท่านอื่นๆที่ยังไม่ตัดสินใจ รีบตัดสินใจกันด่วน แล้วสมัครด้วยตนเองที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม นี้ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ นะคะ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมจาก 108 วาทะแห่งความสุข “มีจิตเมตตาจะไม่มี คัตรู ผู้มีสติปัญญาจะไม่เกิดทุกข์” สวัสดิคีตะ